

เรื่องเล่าพลังชุมชน

ฉบับที่ 65 วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563



ระนองโมเดล

ถอดบทเรียนความสำเร็จ การสู้ภัยโควิด-19 พร้อมรับมือระลอกใหม่

ภาคีทุกภาคส่วนในจังหวัดระนอง ร่วมมือร่วมใจบูรณาการทั้งจังหวัด บริหารจัดการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนประสบผลสำเร็จ และถอดบทเรียนเป็น “ระนองโมเดล” ที่มีปัจจัยความสำเร็จสำคัญ 5 ประการ พร้อมรับมือต่อหากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

การบริหารจัดการโควิด-19 แบบบูรณาการ



จังหวัดระนองมีกลไกการบริหารจัดการโควิด-19 แบบบูรณาการทั้งจังหวัด लेकर ทั้งในส่วน of คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์โควิด ปก.) และศูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคมจังหวัดระนอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นั่งเป็นประธานเอง लेकर

จากการทำงานแบบบูรณาการในครั้งนี้ ทำให้จังหวัดระนองพบปัญหาและอุปสรรคสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดระนอง คือ การจัดหาสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ในระดับจังหวัดของกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มแรงงานต่างชาติ การลักลอบเข้าเมืองผ่านด่านธรรมชาติ การหลบหนีเข้าเมืองมาผ่านจังหวัดระนอง การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจได้ 40 ตัวอย่างต่อวันเท่านั้น

สำหรับปัจจัยความสำเร็จของการการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดระนอง หรือ “ระนองโมเดล” นั้น มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ คือ



การสื่อสารทำความเข้าใจ โดยได้มีการสื่อสารสถานการณ์และให้ความรู้ในการควบคุมป้องกันโรคที่ใช้ทั้งช่องทาง website ประชาสัมพันธ์ของจังหวัด Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง การประชุมชี้แจงผู้สื่อข่าวจังหวัดระนอง ป้ายประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อบรมจิตอาสาโควิด-19



สวัสดิ์เพื่อนพี่น้อง ชุมชนคนเข้มแข็งครับ เรื่องเล่าพลังชุมชน ฉบับนี้ “สุขน” จะพาไปดูความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดระนองกันนะครับ

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเกาะแก่งต่าง ๆ มากกว่า 60 เกาะ และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเมียนมามีจุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง และช่องทางธรรมชาติอีก 15 แห่ง มีผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดระนอง - เกาะสองของเมียนมาเฉลี่ยปีละกว่า 200,000 ครั้ง





เตรียมพร้อมรับมือ ในส่วนของการเตรียมพร้อมรับมือนั้น

จังหวัดระนองได้แบ่งการเตรียมพร้อมรับมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านทรัพยากร ทั้งในส่วนของบุคลากรสาธารณสุข ห้องแยกโรคของโรงพยาบาลภายในจังหวัด ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำแผนและจัดซ้อมแผน ทั้งแผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ แผนประกอบกิจการ แผนกลยุทธ์ 6C



ตามติดผู้มาเยือน ใช้การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดระนอง ทั้งที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศ และผู้ที่เดินทางกลับมาจากเมียนมา โดยมีการจัดเตรียมทั้ง State Quarantine Local Quarantine และ Home Quarantine



ภาคีมีส่วนร่วม ที่จังหวัดระนองมีทีมจิตอาสาโควิด-19 ครบทั้ง 178 หมู่บ้าน และ 20 ชุมชน ซึ่งทีมจิตอาสาโควิด-19 ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ที่มีทั้ง อสม. อสต. สาธารณสุข ปกครอง ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐ เอกชน เคาะทุกประตูบ้านเลยครับ



เข้มงวดตรวจคัดกรอง เริ่มตั้งแต่การคัดกรองที่สนามบิน ท่าเรือ ด้านความมั่นคง ด้านชายแดนต่าง ๆ การคัดกรองในสถานประกอบการ รวมไปถึงการคัดกรองในชุมชนอย่างเข้มข้นครับ

นอกจากนั้น ทางจังหวัดระนองยังมีการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชนต่างตำบลจังหวัดระนอง 24 จุด เนื่องจากจังหวัดระนองมีแรงงานต่างชาติจำนวนมาก มีการจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุขต่างตำบล เพื่อรายงานผล และสถานการณ์ การเฝ้าระวัง/ตรวจจับความผิดปกติในชุมชน การตรวจเชื้อ การให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมรณรงค์ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยครับ



นายแพทย์สาริต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้บอกเล่าถึงความภาคภูมิใจว่า “แม้จังหวัดระนองจะมีชายแดนติดกับเมียนมา แต่ในสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ของจังหวัดระนอง และมาตรการที่เข้มข้น ทำให้จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยสักรายเดียวเลยครับ”

ส่วนเรื่องผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากการท่องเที่ยวที่ถดถอยนั้น เนื่องจากจังหวัดระนองพึ่งพาการท่องเที่ยวภายในประเทศ ร้อยละ 70 และต่างชาติร้อยละ 30 ดังนั้น ในสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดระนองจึงไม่กระทบมาก เพราะยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องครับ

เรียกได้ว่า “ระนองโมเดล” เป็นความภาคภูมิใจของชาวระนองโดยแท้ และยิ่งพร้อมรับมือหากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกต่อไปได้อย่างสบายมากครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ

